
 
- ส าเนา - 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

***************** 
รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล   
 ๒. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   

๘. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายประจักษ์  หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๙. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายไพโรจน์ อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๑๒. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล   

 ๑๔. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๖. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๘. นายสําเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๒. นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 ๒. นายทวีศักดิ์  ชูแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
 
 
 
 



๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
คณะผู้บริหาร 

 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๑. นายยุทธวีร์  ทองคํา   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายนิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
๑. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์   ปลัดเทศบาล 

 หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑. นางสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล  ผอ.สํานักการสาธารณสุข  
๒. นางพรชนก  ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๓. นางพิมวิมล จิตสงค์   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๔. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕. นางเบญญาภา มณีโชติ  รก.ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
๖. นางสิริมา  งามศุภกร   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑ 
๗. นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ 
๘. นางวราณี สุภาตรี                           (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๙. นางสาวรัตนา  บัวเพชร  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๐. นายรณชัย เรืองรักษ์   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๑. นางศิวนันท์  กุลจิรชัยวฒัน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๑๒. นายถิรภัทร สกุลแก้ว   ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง  
๑๓. นายสุเทพ เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๔. นายเอกสิทธิ์ สังหอ   (แทน) ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๕. นางสาวจีรศิริ มีลาภ   ผอ.ส่วนพฒันารายได้ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป 
๑. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์   หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

 ๓. นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  หัวหน้าฝ่ายอํานายการ 
 ๔. นางสาวนิตยา ทองปลอด  นักวิชาการคลังชํานาญการ 
 ๕. นายชยา อินทรเชื้อ   นิติการชํานาญการ 
 ๖. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 ๗. นายสุวิทย์ ภชูยันตร์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 ๘. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
 ๙. นายไวพจน์ เพ็ชรศรี   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  
 ๑๐. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๑๑. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 ๑๒. นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๑๓. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๔. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
 ๑๕. นางสาววราภรณ์ นุรักษ ์                 นิติกรปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ๑๖. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๗. นายกิตติศักดิ์ บุญหาญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๘. นายณัฐพงษ์ จินาอุ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๙. นายวิษณุ ศรีวิเศษ       พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๑. นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๒. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๓. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕. นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๗. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นายจิราวัฒน์  ปล้องชู  สื่อมวลชน 
 ๒๙. นายสมหมาย  ศรีสมบัติ  ตัวแทนชุมชน 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุม              
นะครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เ ท ศ บ า ล น ค ร สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  ส มั ย ส า มั ญ  ส มั ย แ ร ก  ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๑                           
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓                 



๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ประจําปี  ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  มีกําหนด ๓๐ วัน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑                       
มีกําหนด ๓๐ วัน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                       นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 
     ( นายประเสริฐ    ทับทิมทอง) 
         ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
        
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓             
  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๑ 
เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ   ๕๒๐๐๑/ ว๑๑๓                    
  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม   ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จํานวน   ๑    ฉบับ                        
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม  จํานวน   ๑    ฉบับ 
  ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
       จํานวน   ๑    ชุด 
  ๔. ญัตติ     จํานวน   ๖   ญัตติ 

  ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติรับ
หลั กการแห่ ง ร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ดําเนินการรับคําเสนอแปรญัตติจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และพิจารณาแปรคําแปรญัตติ วันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ นั้น  
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

  บัดนี้ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประธานสภาเทศบาลทราบแล้ว ดังนั้นประธานสภาเทศบาลฯ จึงนัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี
ที่  ๓๐  สิ งหาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐ .๐๐ น .ณ ห้องประชุ มสภา เทศบาล                 
นครสุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ประเสริฐ ทับทิมทอง 
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประธานสภาลาป่วยและได้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีทราบแล้ว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร                        
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เ รื่ อ ง รั บรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี                  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑                
นะครับ ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเพ่ือรับรองในการประชุม    
ครั้งถัดไปครับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รายงานดังกล่าว มีสมาชิ กสภา
เทศบาลฯ ท่านใดให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร                       
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งถัดไป กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้เลื่อนการรับรองรายงานการ
ประชุมสภา เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี   สมั ยสามัญ  สมั ยที่  ๓  ครั้ งที่  ๑                      
ประจําปี  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ในการประชุมครั้ งถัดไป                    
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี        
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ในการประชุมครั้ งถัดไป ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๒๑ เสียง                          
งดออกเสียง ๑ เสียง 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

   ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในวาระที่ ๒ และ ๓) (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๓ ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เพ่ือนสมาชิกฯ ได้เข้าใจนะครับ 

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ขอนําเรียนว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔ นะครับ ข้อ ๕๑ และ     
ข้อ ๕๒  
 ข้อ ๕๑" ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน" วรรค ๒ "ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอข้อแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก" วรรค ๓ "ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มี
มติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็
ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็น
อันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้" วรรค ๔ "ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง
ตามวรรคสามเกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเร็วที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้" วรรค ๕ "เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่น
รายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน" วรรคสุดท้าย "ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น" ข้อ๕๒ "การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ีสามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร" วรรคสอง "ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่" นะครับ  
 กล่าวโดยสรุปคือ สําหรับการประชุมในวาระที่ ๒ นี้นะครับ ขอให้ที่ประชุม   
ลงมติเรียงตามข้อที่มีการแปรญัตตินะครับ โดยสมาชิกฯ ๑ คนสามารถลงมติได้เพียง  
ครั้งเดียวในการแปรญัตติเรื่องนั้นนะครับ คือถ้าสมาชิกฯต้องเลือกว่าเห็นด้วยกับการ
แปรญัตติข้อใด หรือเห็นด้วยกับร่างตามร่างเดิมนะครับ ก็เลือกลงมติเฉพาะที่ตนเห็น
ด้วยเท่านั้น ไม่มีสิทธิลงในข้ออ่ืนได้อีกนะครับ ในส่วนของการนับคะแนน หากข้อใดมีผู้ลงมติ
เห็นด้วยสูงสุด ก็ถือว่าที่ประชุมเลือกข้อนั้นให้เข้าไปอยู่ในร่างข้อบัญญัติที่จะนํามา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ นะครับ และในวาระที่ ๒ ผู้ขอแปรญัตติที่ไม่
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สงวนคําแปรญัตติก็ไม่มีสิทธิที่จะอภิปรายนะครับ อภิปรายได้เฉพาะผู้ขอสงวนคําแปร
ญัตติครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ฝ่ายเลขานุการสภา ได้แจ้งระเบียบฯ ให้เพ่ือนๆ พอเข้าใจกันแล้ว ขอเชิญ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการต่อนะครับ ขอเชิญครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้มาประชุมประกอบด้วย  
 คณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  มีดังนี้ 
 ๑. นายรักพงษ์  แซ่ต้ัง    กรรมการ  
 ๒. นายสําเริง  ไพฑูรย์  กรรมการ 
 ๓. นายไพโรจน์  อภินิเวศ  กรรมการ  
 ๔. นายจรวย  คงท่าเรือ  กรรมการ  
 ๕. นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์   กรรมการ/เลขานุการ  
 ผู้เสนอคําแปรญัตติ มีดังนี้ 
 ๑. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
 เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติมาครบองค์ประชุม  
ประธานกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมฯ ดังนี้ 

  ประธานแจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้มอบให้
คณะกรรมการฯ ดําเนินการรับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มายื่นคําแปรญัตติ         
ร่างเทศบัญญัติฯ จํานวน ๑ ราย รวมผู้ยื่นคําเสนอแปรญัตติ จํานวน ๑ ราย  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ออกหนังสือเรียนเชิญผู้ เสนอคําแปรญัตติ               
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โดยมีผลสรุปการพิจารณาคําแปรญัตติ ดังนี้ 
  ๑. มีผู้ขอแปรญัตติ  จํานวน ๑ ราย 
  ๒. หลักการและเหตุผลตามแผนงานที่ตั้งงบประมาณ  ไม่มีการ
แก้ไขให้คงไว้ตามร่างเดิม 

๓. การจัดทําร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ปฏิบัติตาม 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
- ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป 
- ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ตั้งจ่ายเป็น
จํานวนรวมทั้งสิ้น๑,๑๗๒,๒๕๑,๒๐๐ บาท   
  - มีผู้ เสนอแปรญัตติ จํานวน ๑ ราย คือ นายทิวา  กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมผู้ขอแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ซึ่งผู้ขอแปรญัตติและคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ สรุปได้ดังนี้    
  หน้า ๑๑๕/๑๓๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท            
ขอปรับลด จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
  ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นควรให้คงไว้ตามร่าง
เดิม” เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีแข่งเรือยาวและเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
  มติของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  
ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) คณะกรรมการฯไม่สงวน
ความเห็น และผู้ยื่นคําแปรญัตติไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ”                 
 หน้า ๑๑๘/๑๓๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ตั้งไว้ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท                
ขอปรับลด จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นควรให้คงไว้ตามร่าง
เดิม” เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่ง
เรือยาว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  มติของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม        
ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) คณะกรรมการฯไม่สงวน
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ความเห็น และผู้ยื่นคําแปรญัตติไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ”    

นายสันติ  นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ  
แปรญัตติ กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม   เ ห็ น ชอบ เ ป็ น เ อ กฉั น ท์ ต า มมติ ข อ งค ณ ะก ร รมก า ร แ ปร ญั ต ติ                           
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน  ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 หน้า ๑๑๕/๑๓๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
ส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย ตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท  
 นายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอปรับลด จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๐ บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม” 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีแข่งเรือยาวและเป็นการส่งเสริม
การท่ อง เที่ ย ว  คณะกรรมการไม่ ส งวนความ เห็ น  และผู้ ยื่ นคํ าแปรญัตติ                           
ไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ  

นายสันติ  นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการ  แปรญัตติ กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 หน้า ๑๑๘/๑๓๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ตั้งไว้ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  นายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอปรับลด จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ “เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม” 
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือ
ยาว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการไม่สงวนความเห็น และผู้ยื่นคํา
แปรญัตติ  ไม่ขอสงวนคําแปรญัตติ  

นายสันติ  นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการ  แปรญัตติ กรุณายกมือ 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จ านวน  ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๒,๔๓๗,๒๐๐ บาท    

- งบประมาณที่ตั้งจ่ายในแผนงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไป
ตามมติของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่วนแผนงานใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
คงไว้ตามร่างเดิม 

 ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
๓๙,๘๑๔,๐๐๐ บาท 

- ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลนคร                   
สุราษฎร์ธานี 
  - ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ 

- ไม่มีผู้ใดขอยื่นแปรญัตติแต่ประการใด คงไว้ตามร่างเดิม 

ดังนั้น จึ งบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน และเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือ
โปรดพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป 

นายสันติ  นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒             
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรุณายกมือ 
เมื่อเพ่ือนสมาชิกฯ เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง แล้วจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเอกสารประกอบรวบรวมก่อนส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาต่อไปนะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑  (แต่งอ่อนเผดิม
วิทยา) (ส านักการศึกษา) 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญครับท่านผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นายเอกพจน์   ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติการขยายชั้นเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักการ 

  ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิม
วิทยา) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการรับนักเรียนในระดับอนุบาล ๑ จํานวน ๑ 
ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และความต้องการของชุมชน 

               เหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง กําหนดให้รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไมเ่ก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง รัฐต้องดําเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย ซึ่งทาง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(ชั้นอนุบาล ๑ – ๒) หรืออนุบาล ๒ ปี ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงส่งผลให้
โรงเรียนจัดดําเนินการขยายการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล    
๑ – ๓ ) หรืออนุบาล ๓ ปี และประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนในระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมให้มี
พัฒนาการสมดุลตามศักยภาพของแต่ละบุคคลก่อนเข้า เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 
            เพ่ือสนองความต้องการด้านการศึกษาของชุมชน ประชาชน และนักเรียน
ในเขตเทศบาล ที่มีความต้องการเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓ ) 
ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม ให้เต็มศักยภาพในโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุผลนี้ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
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มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔ เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.....   ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอความ
เห็นชอบขยาย ชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๑  (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ต่อไป 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ผู้บริหารก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วครับ  มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใดมี   
ข้อสงสัย  สอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศครับ 

นายพรเลิศ   สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ที่ เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ      
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านประธานครับ เกี่ยวกับการขยายชั้นเรียนนะครับ 
ก่อนระดับประถมศึกษาก็คือชั้นอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ ซึ่งแต่เดิมเป็นลักษณะของ
อนุบาล ๒ ปี ซึ่งมีอนุบาล ๒ กับอนุบาล ๓ รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปี ไปนะครับ
ต่อมาได้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ในมาตรา ๕๔ วรรค ๑ กําหนดให้รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และในวรรคที่ ๒                   
รัฐจะต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับความดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยสนับสนุนส่งเสริม
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย    
อันนี้หมายถึงว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ในมาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการขยายชั้นเรียนจากอนุบาลเดิม ๒ ปี มาเป็น
อนุบาล ๓ ปี เพราะนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือต้องการให้มี
การเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ เป็นระยะเวลา ๑๒ ปี เดิมนั้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี  
๒๕๕๐ บอกไว้ ๑๒ ปี เหมือนกัน แต่เป็นการขยายในชั้นบนก็คือในชั้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี นะครับ ต่อมาในปี ๒๕๖๐ นั้น รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐  
ตัดตอนปลายออกมาขยายชั้นล่างนะครับ เป็น ๓ ปีข้างล่างและก็ระบุให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนสามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ ท่านประธานครับ
ก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไปตรงนี้น่าจะต้องแก้ซักนิดก่อน ไม่ทราบว่าท่านนายกจะแก้
ไหมในเรื่องของหลักการ บรรทัดที่ ๔ ตอนท้ายนะครับ เพ่ือรองรับตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะ แต่ถ้าพิมพ์ผิด
ท่านไปดูวาระท่ี ๕ ครับ ๒๕๖๑ เหมือนกันไม่รู้ใครลอกใคร ท่านนายกจะแก้ไหมครับ 
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เพราะ ๒๕๖๑  ไม่มีครับรัฐธรรมนูญ  แก้ได้ครับ  ครับอันนี้เป็นการผิดพลาดของการ
พิมพ์ผมว่า อันนี้ไม่ได้เป็นเนื้อหาสําคัญ ท่านต้องใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ นะครับ 

นายธีระกิจ   หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ขออนุญาตท่านประธานสภาผมขอแก้นะครับ  ต้องขออนุญาตจากทางสภา
อนุญาตให้แก้หรือไหม  ซึ่งเป็นการพิมพ์ผิด 

 - พัก  ๕  นาที - 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ( ชั้นอนุบาล๑-๓ ) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑  (แต่งอ่อนเผดิมวิทยา) 
(สํานักการศึกษา) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ                   
ขอเชิญนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพรเลิศ   สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ          
สุทธิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับการขยายชั้นเรียน
ก่อนระดับระดับประถมศึกษา ก็คือการขยายชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓   
เพ่ือที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๖๐ นะครับ ในมาตรา ๕๔ วรรคที่ 
๑ ที่บัญญัติไว้ว่ากําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 
๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย วรรคที่ ๒ บอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา               
ให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้าร่วมในการดําเนินการด้วยจริงๆแล้วในการขยายภาคเรียนตรงนี้นะครับ               
ผมว่าเป็นเรื่องดีผมเห็นด้วยนะครับ และก็เป็นไปตามสอดคล้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึงเดิมนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ กําหนดเกี่ยวกับการศึกษาใน
ระดับก่อนวัยเรียนนะครับ ประทานโทษครับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนด  
เมื่อก่อนนี้การศึกษาก่อนวัยเรียนมีชั้ นอนุบาลเรียกว่าเป็นชั้นอนุบาล ๒ ปี                
แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นี้ กําหนดให้มีชั้นอนุบาล ๓ ปี ก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ๑  ถึงอนุบาล ๓ นะครับก็คือเพ่ิมในส่วนของข้างล่างนะครับ ในเรื่องของ
ระดับการศึกษาเพ่ิมข้างล่างขึ้นมานะคับเป็น ๓ ปี ตัดยอดข้างบนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๐ ออก ก็คือยอดมัธยมศึกษาตอนปลายหรือการเรียนสายอาชีพ
ระดับปวช. ออกมาก็เหลือ ๑๒ ปี เท่าเดิมนะครับ ทีนี้ในลักษณะของการกําหนด
การศึกษาอย่างนี้นะครับ  ก็คือการรับเด็กท่ีเพ่ิมขึ้นในเรื่องของวัยเรียน ในวัยเด็กจาก
กําหนดการเดิมที่มีอยู่เด็กจะต้องเข้าเรียนเมื่ออนุบาลรับเข้าเรียนตอนอายุ ๔ ปี      
ก็ลดลงมาเหลือแค่ ๓ ปี เป็นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ ทีนี้ในลักษณะของโรงเรียน
เทศบาล ๑ ขอเปิดในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่านประธานครับปีการศึกษา ๒๕๖๑    
เราเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มาเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคม
นะครับ ซึ่งล่วงเลยไปแล้วนะครับ  ทีนี้ในลักษณะที่จะให้สภาให้ความเห็นชอบโดย
ปกติการเปิดโรงเรียนอนุบาลนั้นจะต้องขอยื่นคําขอไปที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าให้เปิด
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หรือไม่ให้เปิด แต่ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนดให้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นอยู่ในอํานาจมาเป็น
อํานาจของสภาท้องถิ่น ก็คือให้สภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้เมื่อสภา
ท้องถิ่นอนุมัติแล้วก็ให้ดําเนินการประกาศให้ดําเนินการประกาศแล้วก็ส่งเรื่องราว
ต่างๆ  ตามที่กรมส่งเสริมกําหนดไว้ส่งไปให้กรมภายในกําหนด ๓๐ วัน แต่ท่าน
ประธานครับอันนี้ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ เห็นว่าเพ่ือเป็นประโยชน์ของชุมชนของ
ชาวบ้าน และของเด็กที่ครบกําหนดในการที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล ๑ ได้ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการให้โรงเรียนขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการ ในเรื่องของโรงเรียนอนุบาลไว้แล้วนั้นเดิมอยู่ก่อน
นั้น ขยายชั้นเรียนลงไปตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และถ้าหากว่าโรงเรียนใดไม่
สามารถดําเนินการได้ก็ให้รายงานให้ทราบ ไม่จําเป็นจะต้องเปิดตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไปนะครับ จะมาเปิดปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ก็สามารถที่จะทําได้ถ้าหากว่ามีความ
พร้อมในการที่จะเปิดนะครับ อันนี้เพื่อเห็นประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าไปเรียนเพราะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ รับนักเรียนในชั้นอนุบาล ๑ ไปแล้ว แล้วก็ประกาศรับแล้ว แล้วก็
เรียนแล้วนะครับ แล้วก็มาขออนุมัติจากสภาซึ่งเป็นการลัดขั้นตอนไปนะครับ    
จริงๆแล้วมันจะต้องขอจากสภาก่อนแล้วทําประกาศรับนักเรียนแล้วก็ส่งให้กรม
ดําเนินการ  ส่งให้กรมเพ่ือที่จะแจ้งให้กรมได้ทราบนะครับ ว่าจะเปิดรับนักเรียนเพ่ือ
สนองนโยบายของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นะครับตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้
ทีจ่ะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการทีนี้เมื่อรับนักเรียนไปแล้วก็เพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียนที่เปิดสอนกันไปแล้วนะครับ แล้วก็มาเข้าสภาแต่ตรงนี้เป็น
ดุลพินิจของสภาว่าสภาจะเห็นชอบหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นดุลพินิจของสภาทีนี้มี
ข้อกําหนดนะครับว่าในลักษณะของการเปิดโรงเรียนอนุบาลต้องมีความพร้อมนะครับ  
ความพร้อมเพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กนะครับ ความพร้อมอันที่ ๑ ต้องมี
สถานที่พร้อมอันนี้ต้องฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ผอ. สํานักศึกษาสถานที่
พร้อมหมายถึงมีอาคารเรียนและในเทศบาล ๑ ตอนนี้เราก็กําลังจะสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลนะครับกําลังสร้าง กําลังขออนุมัติสภาในการสร้าง อาคารเรียนนั้ น
ของโรงเรียนอนุบาล กําหนดว่าจะต้องไม่เกินชั้น ๒ ที่ให้นักเรียนอนุบาลไปทําการ
เรียนและจะต้องมี ห้องเล่น ห้องอาหาร ห้องน้ํา ห้องส้วม ที่ถูกสุขลักษณะอนามัย   
ห้องเรียนต้องมีเนื้อท่ีไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร มีประตู ๒ ข้าง  แต่ละบานจะต้อง
มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร อันนี้คือข้อกําหนด ข้อกําหนดที่น่าจะต้องมี
เป็นประการที่ ๒ ก็คือ ในเรื่องของอุปกรณ์จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์   
เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนานักเรียน ทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ ทางด้าน
จิตใจ  ฝึกเด็กยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องมีความพร้อม ประการที่ ๓ ที่โรงเรียนอนุบาล
จะต้องเปิด ก็คือ ในเรื่องของหลักสูตร ผมไม่มั่นใจว่าที่ขอเปิดตรงนี้มีหลักสูตรพร้อม
แล้วหรือยัง เพราะเดิมนั้นเป็นหลักสูตรเก่า แต่หลักสูตรใหม่ที่จะขอเปิดก็จะต้องมี
หลักสูตรที่สามารถเห็นได้ว่าเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ 
อยู่ได้ตลอดก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนมีแล้วหรือยัง หากจะเป็นหลักสูตรที่เอกชนเปิดทั่วไป
หลักสูตร ๒ ภาษานะครับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หลักสู ตร  ๓ ภาษา   
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน หรือหลักสูตร ๔ ภาษา ก็แล้วแต่นะครับ อาจจะ
เพ่ิมภาษาพม่าไปด้วยก็ได้นะครับ ก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของหลักสูตรเอา
ไปใช้กับผู้เรียนได้ ประการที่ ๔ ที่จะต้องมีความพร้อมมากที่สุดก็คือ ในเรื่องของครู  
ผมไม่แน่ใจว่าครูที่ได้รายงานมาด้านหลังนั้นเป็นลักษณะของครูที่มีอยู่ในโรงเรียน
ทัง้หมด ว่ามีครู ผู้บริหารกี่คน มีครูกี่คน มีผู้ช่วยครูกี่คน มีอะไรต่างๆกี่คนแต่ที่สําคัญ
ที่สุดเปิดโรงเรียนอนุบาลต้องมีครูอนุบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการ
ที่จะสอนบุตรหลานในเรื่องของอนุบาลนะครับ เพราะฉะนั้นในลักษณะของการที่จะ
ขอเปิดโรงเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล ๑ ตรงนี้ ผมสรุปได้ว่าโรงเรียนรับ
นักเรียนไปแล้วและเปิดสอนแล้วและก็มาขออนุมัติความเห็นชอบจากสภานะครับ   
ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการผิดพลาดตามขั้นตอน เพราะว่าเวลารายงานกรมนั้น
จะต้องรายงานการประชุมสภาเข้าไปด้วยนะครับ และก็อํานาจของสภาที่จะให้เปิด
หรือไม่ให้ เปิดนั้นเป็นอํานาจที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดว่าเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอํานาจของสภา เพราะฉะนั้นถ้าสภาอนุมัติก็
สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับ ท่านประธานสภาครับอันนี้ก็หมายถึงถ้าหากว่าขอ
เปิดผมก็เชื่อว่าน่าจะมีความพร้อมนะครับ แต่ก็อยากจะฟังครับ ว่าความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณอาจารย์พรเลิศ ท่านก็ได้เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารฯ มีความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาพอสมควรนะครับท่านก็ได้แนะนําข้อเสนอแนะนะครับให้ความรู้
ความเข้าใจต่อสภาฯ ในหลายๆเรื่องนะครับก็ขอเชิญท่านผู้บริหารฯ ขอเชิญครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติก็ขอบคุณ
มากที่สมาชิกฯ ได้เป็นห่วงเป็นใย ด้วยความจริงก็คือเรื่องครูของเรามีความพร้อมอยู่
แล้วส่วนเรื่องสถานที่ตอนนี้ที่เรียกว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่พร้อมแต่มีที่ให้กับ
นักเรียนอนุบาลเรียนอยู่อยู่ก็คือเราใช้เอนกประสงค์ให้เรียนอยู่และก็อาคารของ
เทศบาล1 เราก็กําลังขอจากสภาฯ ให้ไปก่อสร้างอยู่นะครับ เราก็มีความพร้อม
พอสมควรเพราะว่าถ้าไม่มีความพร้อมทางโรงเรียนก็ไม่เปิดเหมือนปีที่แล้วนะครับปีนี้
ก็คงจะมีความพร้อมจากที่โรงเรียนรายงานมาและเริ่มต้นที่เขาก็ขอเปิดเพ่ิมเติมอีก1 
ชั้นเรียนก็คือว่ามีความพร้อมอยู่ครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่านนายกฯได้ชี้แจงในเรื่องของความพร้อมให้ทราบแล้ว ขอเชิญผอ.สํานัก
การศึกษา ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการขยายขั้นเรียน ขอเชิญครับ 

นางเบญญาภา มณีโชติ 
รก.ผอ.ส านักการศึกษา 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีขยายชั้นเรียน ในระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล๑) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และโรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ตลาดล่าง) ดังนี้ 
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 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 
บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
 ซึ่งทางโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนได้จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
และปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ขยายชั้นเรียนโดยรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ เพ่ิมอีก       
๑ ห้องเรียน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมผู้ปกครอง และมติของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนแล้ว เพ่ือบรรเทา
ความเดือนร้อนของผู้ปกครอง และทางโรงเรียนมีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร 
โดยเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา แต่งยังไม่ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาฯ ดังนั้นวันนี้ เพ่ือให้การดําเนินการถูกต้องตามระเบียบและวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ 
และเพ่ือให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพที่ เหมาะสมตามช่วงวัย มีการ
พัฒนาการที่สูงขึ้น ประกอบกับได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา) ได้รับคําตอบว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาฯ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่การเปิดเรียนและต้องรายงานข้อมูล
ผ่านจังหวัดไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในลําดับต่อไป 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แต่งอ่อนเผดิมวิทยา) 
(สํานักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แต่งอ่อนเผดิม
วิทยา)  (สํ านั กการศึกษา)  ด้ วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์  จํ านวน ๒๑ เสียง                     
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง              

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แต่งอ่อนเผดิมวิทยา) 
( ส า นั ก ก า ร ศึ กษ า )  ด้ ว ย ค ะแ น น เ สี ย ง เ อ ก ฉั น ท์  จ า น วน  ๒ ๑  เ สี ย ง                     
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง              

  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๓  (ตลาดล่าง)                       
(ส านักการศึกษา) 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตตคิรับ 
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติการขยายชั้นเรียน
ระดับ ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาด
ล่าง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักการ 

 ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการขยายชั้นเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยจะดําเนินการรับนักเรียนในระดับอนุบาล ๑ จํานวน ๑ 
ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และความต้องการของชุมชน 

                                     เหตุผล 

    ตามรั ฐ ธ ร รมนู ญแห่ ง ร า ช อาณ าจั ก ร ไทย  พุท ธศั ก ร า ช  ๒๕๖ ๐                
เมื่อวันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง รัฐ
ต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ได้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้น
อนุบาล ๑ – ๒) หรืออนุบาล ๒ ปี ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงส่งผลให้โรงเรียนจัด
ดําเนินการขยายการศึกษาให้เป็นระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑ – ๓) หรือ
อนุบาล ๓ ปี และประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาให้มี
ความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมให้มีพัฒนาการสมดุล
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

       เพ่ือสนองความต้องการด้านการศึกษาของชุมชน ประชาชน และนักเรียนใน
เขตเทศบาล ที่มีความต้องการเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) ให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
ให้เต็มศักยภาพในโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี 

    ด้วยเหตุผลนี้ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบในการขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 
๑ – ๓) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการจัด
การศึกษาตามร่ า งรั ฐธรรมนูญแห่ งร าชอาณาจักร ไทย  พุทธศั กราช . . . . .                    
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      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
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ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอความ
เห็นชอบขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ – ๓) สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ต่อไป 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมในญัตตินี้ไหมครับ ขอเชิญอาจารย์   
พรเลิศครับ 

นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายพรเลิศ      
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 
อันนี้เป็นโรงเรียนเทศบาล ๓ ขออนุมัติสภาฯ แต่ผมขอติงไว้นิดหนึ่งว่าความพร้อมนะ
ครับโรงเรียนเทศบาล ๑ กับเทศบาล ๓ อาจจะพร้อมไม่เหมือนกันความพร้อมที่จะ
เปิดโรงเรียนอนุบาลก็จะต้องมีความพร้อมให้มากที่สุดเนื่องจากเป็นเด็กเล็กก็ยังเป็น
ห่วงอยู่เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลของเรานั้นเปิดโรงเรียนอนุบาลมีเด็กเล็กรวมอยู่กับ
เด็กใหญ่หรือเด็กโตและก็ไม่ได้แยกขอบเขตออกมาให้เป็นเอกเทศที่แน่นอน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากท่านผู้บริหารฯ ของโรงเรียนและคุณครูเพ่ือที่จะดูแลเด็ก
ตรงนี้ให้สมกับที่ผู้ปกครองไว้วางใจนะครับที่ชุมชนเขาต้องการการขอขยายก็ต้องทํา
อย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านอาจารย์พรเลิศสําหรับคําแนะนําครับ เชิญท่านนัฐพงษ ์ครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายนัฐพงษ์  
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติ
ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนอนุบาล ๑ - ๓ สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง 
เท่าที่ผมอ่านเอกสารมา หลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารฯ ท่านนายกฯ ได้นําเข้าสู่
สภาฯผมเล็งเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพของ
ประชากรสูงมากถ้าใครมีบุตรหลานการส่งบุตรหลานไปเรียนระดับชั้นอนุบาลมี
ค่าใช้จ่ายสูงพอมีการขยายอนุบาลเกิดขึ้นพ่ีน้องชุมชนใกล้เคียงก็ให้ลูกหลานไปเรียน
ที่เทศบาล ๓ ทันทีเลยเพราะใกล้และสามารถลดเรื่องจราจรได้เป็นอย่างดี ใน
ความคิดผมนะเพราะใกล้บ้านไม่ต้องขี่รถไปไกลถ้าเป็นไปได้ผมอยากมีอนุบาลแถว
บ้านผม มันเป็นความจําเป็นที่ท่านเล็งเห็นถึงเรื่องการศึกษานะครับของเด็กๆ อันนี้
ต้องขอบคุณพ่ีน้องประชาชนในเขตละแวกใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาล ๓ ทุกๆคนนะ
ครับขอบคุณมากครับ 
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นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณท่านนัฐพงษ์ นะครับ ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับท่านนายกฯ   
ของโรงเรียนเทศบาล ๓ ก็ประเด็นเดียวกันกับของโรงเรียนเทศบาล ๑ ซึ่งรก.ผอ.
สํานักการศึกษาได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบไปแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกฯ ท่านใด
สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกเทศบาลฯท่านใด 
เห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑-๓) สําหรับโรงเรียน
เทศบาล ๓  (ตลาดล่าง) (สํานักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียน
ระดับก่อนประถมศึ กษา  (ชั้ นอนุบาล๑ -๓)  สํ าหรับ โร ง เรี ยน เทศบาล ๓                   
(ตลาดล่าง) (สํานักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จํานวน ๒๑ เสียง                   
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล๑ -๓) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล ๓                   
(ตลาดล่าง) (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง                   
งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า  (สถานธนานุบาล) 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบยืม
เงินสะสมเทศบาล  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน า 

หลักการ 
  ขอรับความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล จ านวน 3๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าในกิจการสถาน                
ธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เหตุผล 
 ณ วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2561  สถานธนานุบาลเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  20,965,302.63  
บาท  แยกเป็น 
 1. เงินสดคงเหลือท่ีส านักงาน เป็นเงิน 71,475.80 บาท 
 2.เงินฝากธนาคาร   เป็นเงิน 28,216.55 บาท 
 3. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร (OD) เป็นเงิน 20,865,610.28 บาท 
 ซึ่งภายใน  30 กันยายน  พ.ศ.2561  สถานธนานุบาล ฯ จะต้องจ่ายเงิน
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ท านุบ ารุงท้องถิ่น ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน  6,109,610.17 บาท  
ซึ่งหักลบกับเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือดังกล่าวข้างต้นท าให้มีเงินทุนหมุนเวียน
คงเหลือที่สามารถน ามาใช้ได้จริง ๆ จ านวน  14,855,692.46 บาท   
(20,965,302.63 - 6,109,610.17 = 14,855,692.46) จึงมีความ
จ าเป็นต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียน  รับจ าน าไว้ก่อนเงินทุนหมุนเวียนจะหมดลง  
เพ่ือจะได้ช่วยเหลือประชาชนซึ่งเดือดร้อนหรือขัดสนเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวได้
อย่างต่อเนื่อง  และไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้อ่ืนซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าของ
สถานธนานุบาล ฯ ตลอดจนหากปล่อยให้เงินทุนหมุนเวียนขาดมือ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือด้วย  

 ยอดเงินสะสมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30  
มิถุนายน  พ.ศ.2561 คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 108,092,482.48 บาท (หนึ่งร้อย
แปดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาขอรับความเห็นชอบ
ให้ยืมเงินสะสมเทศบาลตามนัยข้อ ๘๘ หมวด ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558     

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญคุณนัฐพงษ์ ครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายนัฐพงษ์ 
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ
ขอรับความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําต้องถาม
ต่อสภาแห่งนี้นะครับว่าในระเบียบเงินสะสมของเทศบาลสามารถยืมได้หรือไม่เพราะ
เงินสะสมนี้เท่าที่ทราบมันต้องจ่ายเฉพาะความจําเป็นเดือดร้อนและเร่งด่วนแต่ถ้ายืม
นี้ไม่รู้เอาระเบียบข้อไหนมายืมขอดูระเบียบหน่อยครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 ก็สืบเนื่องมาจากขอยืมครับระเบียบเขาแนบมาให้ท่านสมาชิกแล้ว ท่าน
สมาชิกคงยังไม่ได้อ่านนะครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับอาจารย์พรเลิศ 
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ประธานสภาเทศบาล 

นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมพรเลิศ      
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีคําถามสําหรับการยืมเงินสะสม ทราบว่ายืมได้
ตามมาตราข้อ ๘๘ นะครับ แต่อยากจะมีคําถามว่าในการยืมครั้งนี้ญัตติที่เสนอเข้ามา
ยืมมาในปี ๒๕๖๒ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิงผ่านสภาฯ 
ไปวันนี้ นายกฯ ยังไม่ได้ประกาศยืมเงินจากกรมส่งเสริมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผม
ไม่มั่นใจว่ายืมได้หรือไม่ได้เพราะยังไม่ถึงปีงบประมาณประการที่  ๒ เงินสะสมที่อ้าง
มาเหลือยอดเงินอยู่ หนึ่งร้อนแปดล้านเศษผมอยากจะทราบว่าเมื่อหักยอดเงินสะสม
ตามระเบียบและตามกฎหมายแล้วยอดเงินสะสมเหลืออยู่เท่าไรนะครับเพราะว่า
จะต้องหักเข้ากองทุนสะสม ๒๕ % จะต้องหักสํารองเป็นเงินเดือน ๓ เดือน จะต้อง
หักในเรื่องของหนี้ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและก็จะต้องหักในเรื่องของภัยสาธารณะเมื่อหัก
พวกเหล่านี้แล้วทั้งหมดตามระเบียบตามกฎหมายเหลือเงินเท่าไรผมอยากจะดูฐานะ
การคลังและเสถียรภาพของการคลังด้วยนะครับว่าสามารถที่จะให้ยืม ๓๐ ล้านได้
หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าหักแล้วเหลืออยู่นิดหน่อยเดียวจะเป็นปัญหาเสถียรภาพการคลัง
นะครับขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายรักพงษ์       
แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ การยืมเงิน
สะสมของเทศบาล ผมค่อยข้างที่จะเป็นห่วงเหมือนกับท่านอาจารย์พรเลิศครับ ใน
การบริหารจัดการตอนนี้ ท่านจะมองในส่วนของเงินสะสมเป็นหลัก เมื่อผมมอง
ตัวเลขของเงินสะสม ค่อนข้างที่จะเหลือน้อย เราต้องดู เหตุผลความจําเป็นกันหน่อย
ครับ สถานธนานุบาลก็เป็นเรื่องที่จําเป็น แต่ที่เป็นห่วงในอีกหลายโครงการที่จะให้
พวกเราผ่านงบประมาณ โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวเงินสะสม ผมเองก็คิดว่าในระยะเวลาที่
เหลืออยู่อีกสองถึงสามเดือน เงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลก็น่าที่จะเพียงพอ 
โดยในโครงการก็ไม่ได้บอกว่าทางสถานธนานุบาลมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ ผมก็ไม่เห็น
นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย แหวน ทอง และมีเงินคงเหลืออยู่เท่าไหร่ การที่จะมาขอ
งบประมาณ ๓๐ ล้าน เราก็ยินดีถ้าหากว่าเงินเราพอ สถานะการเงินเรามั่นคง ความ
จําเป็นที่ทางท่านผู้บริหารให้รายละเอียดมาทั้งหมด ก็ยังไม่รู้ว่าการลงทุนครั้งนี้เราจะ
กําไรหรือขาดทุน เพราะเราไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ทรัพย์สินของสถานธนานุบาลว่ามียอดเงิน
คงเหลือเท่าไหร่ เราต้องการเอามาประกอบการพิจารณา ซึ่งในรายละเอียดมีหนังสือ
อยู่หน้าเดียว และก็จะเป็นระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสม ถามว่าจ่ายได้ไหม เรา
ก็รู้ว่าจ่ายได้ แต่เราก็อยากจะรู้ว่าสถานธนานุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี           
มีทรัพย์สิน มีเงินคงเหลือ อยู่เท่าไหร่ ส่วนการทํา O/D ถ้าเราดูยอดงบประมาณ
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คงเหลือตอนนี้ เราก็จะมี O/D  อยู่ประมาณ ๒๐ ล้านกว่า บวกลบที่จะจ่ายให้เทศบาล ๖ 
ล้านกว่า ก็จะเหลือ ๑๐ กว่าล้าน ในช่วงสิหาคม กันยายน ผมก็มองว่ายังพอเพียงที่
จะบริหารได้ แต่ถ้าหากว่าสถานธนานุบาลมีความจําเป็นจริงๆ พวกเราก็ไม่ได้ติดใจ
อะไร แต่อยากจะเตือนสักนิดหนึ่งว่า โครงการต่างๆที่เข้ามาหลังจากนี้ก็คิดที่จะให้
เงินสะสมทั้งนั้น อีกหลายรายการ ถ้าหากเราให้สถานธนานุบาลกู้ไป ๓๐ ล้านบาท  
ก็จะเหลือยอดให้เราได้ใช้จ่ายในโครงการต่างๆน้อยลง เราต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะ
ครับ อย่าหวังว่าจะมียอดอ่ืนไหลเข้ามา ขอบคุณมากครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เนื่องจากท่านยังไม่ได้เห็นตัวเลข และข้อมูลต่างๆ แต่ความจริงจากที่กระผมได้เห็น
ก่อนที่จะเอามาในสภาแห่งนี้ เรามีเงินอยู่ประมาณร้อยล้านเศษ และก็ยังมีเงินสํารอง
จ่ายอีกสองร้อยกว่าล้าน ถ้าเงินสะสมใช้ไม่หมดก็จะไม่สามารถใช้เงินสํารองจ่ายได้ 
แต่เมื่อสมาชิกขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เอาอย่างนี้นะครับ ผมขอถอนญัตตินี้ก่อนครับ 
แล้วค่อยเอาเข้ามาใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ท่ านนายกก็ ได้ ถอนญัตตินี้  เนื่ องจากรายละเ อียดยั ง ไม่ครบถ้ วน                
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามเพ่ิมเติมครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลฯนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขอรับความ
เห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา (สถานธนานุบาล) 
กรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขอรับความ
เห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา (สถานธนานุบาล) 
ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ               
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๒๑ เสียง    
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขอรับความ
เห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา (สถานธนานุบาล) 
ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ               
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๒๑ เสียง  งด
ออกเสียง จํานวน ๑ เสียง 

 
 

 ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักการช่าง) 

   



๒๓ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร 
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

    หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของสํานักการช่าง  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

    จากเดิม 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม จํานวน  
๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม 
ขนาดพ้ืนที่กว้าง ๑๐.๕๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร โดยทําการ 
 ๑. รื้อพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์เดิม แล้วทําการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ใหม่ 

 ๒. ก่อสร้างลานประติมากรรมบัวผุด 
  ๓. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาดพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

    แก้ไขเป็น 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม จํานวน  
๗,๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม 
ขนาดพ้ืนที่กว้าง ๑๐.๕๐ -๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร โดยทําการ 
 ๑. รื้อพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์เดิม แล้วทําการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ใหม่ 
 ๒. ก่อสร้างลานประติมากรรมบัวผุด 
 ๓. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาดพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 

    เหตุผล 

 จากการตรวจสอบคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม พบว่า 



๒๔ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ๑. งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง ซึ่งได้
กําหนดในคําชี้แจงงบประมาณมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ซึ่ง
ข้อเท็จจริงงานก่อสร้างหลังคาดังกล่าวมีพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเกิดจากส่วน
ควบคุมการก่อสร้าง สํานักการช่าง มีการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด ส่วนงบประมาณ ที่ตั้ง
ไว้เป็นไปตามแบบแสดงปริมาณงานและราคาที่กําหนดไว้ให้มีพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร 

 ๒. ขนาดพ้ืนที่ก่อสร้าง ซึ่งกําหนดในคําชี้แจงงบประมาณมีขนาดพ้ืนที่กว้าง 
๑๐.๕๐-๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร นั้น จากการตรวจสอบพ้ืนที่จริงปรากฏว่า 
พ้ืนที่ก่อสร้างมีขนาดพื้นที่กว้าง ๑๐.๕๐-๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หากมีการ
ก่อสร้างความยาว ๖๐.๐๐ เมตร ตามคําชี้แจงงบประมาณเดิมจะทําให้พ้ืนที่ก่อสร้าง
รุกล้ํ าทางสาธารณะ ซึ่ งจะส่งผลกระทบกับการสัญจรของประชาชน และ
ผู้ประกอบการที่ค้าขายในบริเวณตลาดมิตรเกษม  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ ต่อไป 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระที่ ๗ มีเพ่ือนสมาชิกท่านในจะสอบถาม หรืออภิปรายไหม
ครับ เชิญท่านรักพงษ์ครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับ กระผม              
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ก่อนอ่ืนต้องขอเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลฯผ่านไปยังท่านนายกฯว่า บางครั้งสมาชิกต้องการดูใน
รายละเอียดต่างๆเพ่ิมเติม ท่านนายกฯก็อย่าเพ่ิงถอนนะครับ อย่างในระเบียบวาระที่ 
๗ ที่ต้องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ตามหลักการและเหตุผลที่ต้องการ
จะเปลี่ยนแปลงก็ได้อยู่ แต่พอไปมองในตัวเลข ผมไม่ทราบว่าทางผู้บริหารคุยกับทาง
เจ้าหน้าที่ว่าอย่างไร ท่านดูในใบบันทึกข้อความ เรื่องเดิม ๑๐.๕ ถึง ๑๓ เมตร ความ
ยาว ๖๐ เมตร ปรับลด ๓ เมตร เหลือ ๕๗ เมตร กลายเป็นเหลือพ้ืนที่ ๓๙ ตาราง
เมตร ตัวเลขลดลงมา ๒๐,๐๐๐ บาท พอมาดูในข้อที่ ๓ ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ เดิม ๒๒๐ ตารางเมตร แล้วปรับลดยังไงเหลือ ๑๐๐ ตารางเมตร 
หายไป ๑๒๐ ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบ รายละเอียดของแบบแปลนก็ไม่มี พอมา
ดูในประมาณการก่อสร้าง ในเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของผ้าใบ
แรงดึงพร้อมโครงเหล็กการก่อสร้าง ผ้าใบตัวนี้ ในงานเหมาหนึ่งงานเป็นเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้นําข้อมูลมาอภิปรายครั้งนี้ก็เพ่ือที่จะให้ผู้บริหารดูว่า บางที
ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่หรืองานที่เกี่ยวข้อง มาบอกกับท่านว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ 
ไม่ทราบว่าได้หารือกันหรือไม่ว่าจะเป็นผ้าใบ หรือโครงสร้างเหล็กหลังคาสังกะสี เลย
ลดพ้ืนที่ของผ้าใบแรงดึงสูงลงมา ก่อนจะให้พวกลงความเห็นชอบ พวกผมก็ต้อง



๒๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ตรวจสอบ ว่าทําไมตัวเลขจาก ๒๒๐ ลดลงมาเหลือ ๑๐๐ ตัดผ้าใบออกไปเกือบครึ่ง 
จํานวนเงินการก่อสร้างก็ต้องลดลงไปเกือบครึ่งสิครับ ผมไม่เห็นแบบแปลนนะครับ ก็
ต้องถามท่านประธานสภาเทศบาลฯไปยังทางฝ่ายผู้บริหารครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่สํานักการช่างครับ 

นายเอกสิทธิ์ สังหอ 
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติ กระผมนายเอกสิทธิ์ สังหอ หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม รายละเอียด
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี               
พ.ศ. ๒๕๖๑ การแก้ไขการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึง
สูง ซึ่งในคําชี้แจง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ข้อเท็จจริงนะครับ การ
ก่อสร้างดังกล่าวมีพ้ืนที่เพียง ๑๐๐ ตารางเมตร เกิดจากส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง พิมพ์ตัวเลขผิดพลาด สําหรับรายละเอียด BOQ ตอนเสนองบประมาณ 
กําหนดรูปแบบไว้ ๑ งาน พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร เป็นความผิดพลาดจากการ
พิมพ์ ส่วนขนาดพ้ืนที่การก่อสร้าง มีพ้ืนที่กว้าง ๑๐.๕๐ – ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ 
เมตร พ้ืนที่ดังกล่าวก่อนทําการก่อสร้างได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการตั้ง
กล้องวัดอีกครั้ง พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเปียกปูน หัวแหลมทั้งสองด้าน 
ถ้าดําเนินการตามแบบเดิมจะกินพ้ืนที่ของถนน ส่งผลกระทบต่อการจราจร จึงขอ
แก้ไขความยาวให้เหลือ ๕๗ เมตร เพ่ือจะได้ไม่กระทบต่อการจราจรครับ ขอชี้แจง
เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่านนัฐพงษ์ครับ 

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์         
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลาน จากที่ได้ฟังเจ้าหน้าที่ชี้แจงมา มีการผิดพลาด
ทางตัวเลข พ่ีน้องชาวตลาดมิตรเกษม ถ้าได้หลังคาตัวนี้จากสภาผ่านให้ ก็จะมีที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล แต่ท่านลองนับเดือนครับ นี้เดือน
สิงหาคมแล้วครับ อีกไม่กี่วันก็กันยายนแล้ว จะหมดปีงบประมาณแล้ว ทางผู้บริหาร
เพ่ิงพบการผิดพลาดทางตัวเลข ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าความผิดพลาดแบบนี้ในโครงการ
ยังเหลืออีกหรือไม่ เพ่ือนสมาชิกอยากให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ แล้วยังไม่ทราบเลยว่าเมื่อ
เราแก้วันนี้แล้ว จะดําเนินการก่อสร้างอีกเมื่อไหร่ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ 



๒๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ยังไงงบประมาณตัวนี้เราต้องกันเงินแน่นอน ผมคิดอย่างนั้นนะครับ ยังมีอีกโครงการ
หนึ่ง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้ทําที โครงปรับปรุงท่อระบายน้ําพ่อขุน
ทะเล ไม่ทราบขั้นตอนอยู่ไหนครับ จะหมดปีงบประมาณแล้วครับท่านประธานสภา
เทศบาลฯ วันนี้เรารับร่างเทศบัญญัติปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังดําเนินการ
ไม่ครบที ผมฝากด้วยครับโครงการที่สภาผ่านให้แล้วเร่งดําเนินการติดตาม                              
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับท่านรักพงษ์ แซ่ตั้ง ครับ 

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ เคารพ กระผม            
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๗ 
เมื่อครู่ผมก็ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่สํานักการช่าง คงจะไม่ติดใจอะไร ส่วนใน
รายละเอียดของราคาถ้าตัวเลขผิดพลาด เราก็คงต้องปรับราคา เมื่อหารือกันแล้ว     
ก็ถูกต้องในเนื้องาน กระผมไม่ติดใจอะไรแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญครับท่านสําเริง ไพฑูรย์ 

นายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ กระผมนายสําเริง 
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในญัตติตัวนี้ ผมมาดูที่ตรงการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข จริงๆแล้วเราก็อยากให้มีการแก้ไขครับท่านประธานสภาเทศบาล
ฯ แต่ผมอยากทราบว่าหากเรามาแก้ไขในตัวนี้ แล้วในแผนงานของเราได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยัง แล้วตัวเลขนี้นะครับ ผมคูณยังไงก็ไม่ได้ ๑๐๐ ตารางเมตร ลองดู
หน่อยนะครับ จะได้ไม่ต้องแก้ไขกันหลายที ทําคําชี้แจงให้ถูกต้องทีเดียวเลยครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
นายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลครับ สืบเนื่องจากท่านสมาชิกได้ดูในแผนและมาขอแก้ไขคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณนี้ ซึ่งความจริงในแผนก็ไม่ตรงกับคําชี้แจงตรงนี้ ดังนั้นวันนี้ผมก็ให้ไป
แก้ไขในแผนก่อนแล้วค่อยมาขออนุมัติวันนี้ผมขอถอนก่อนครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามเพ่ิมเติมครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลฯนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ถอนญัตติ              
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี    
พ.ศ. ๒๕๖๑ (สํานักการช่าง)กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(สํานักการช่าง)ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสมัย



๒๗ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

สามัญ สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒   ประจํ าปี  ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสี ยง เอกฉันท์                         
จํานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง               

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติเรื่องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ส านักการช่าง)   ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  
จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง               

  ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและ
แผนงาน)  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะ
ครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จดัซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน ๑ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
   โอนไปตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน บริหารทั่วไป 
   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   งาน เทศกิจ 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ ๒๔,๔๐๐ บาท 
  - โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จํานวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท (สองหมื่น
สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เป็นโต๊ะไม้พร้อมเก้าอ้ีบุหนัง มี
ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ข้อ ๒ หน้า ๑๓๑ 
   โอนลด 



๒๘ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

   ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานเทศกิจ 
   หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   - โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ตั้ง
ไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๕๗,๓๐๐ บาท จึง
ขอโอนลด ๒๔,๔๐๐ บาท 

เหตุผล 

 ด้วยฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน มีบุคลากรบรรจุใหม่ จํานวน ๔ 
อัตรา จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑใ์ห้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 
๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

  ญัตตินี้มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ เชิญท่านนัฐพงษ์ ครับ 

นายนัฐพงษ ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์  
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ ตาม
เอกสารถ้าดูคร่าวๆ ก็คือโอนเงินเพ่ือไปซื้อโต๊ะเก้าอ้ี ๔ ชุด ให้กับฝ่ายนิติการ กอง
วิชาการและแผนงาน ผมก็เห็นท่านนายกรับน่าจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่มาใหม่ 
เห็นว่าไม่มีโต๊ะก็เลยต้องโอนเข้ามา ท่านดูงานละเอียดมากครับผมชมเชยท่าน
ผู้บริหารโต๊ะเก้าอ้ีนั่นแหละคือขวัญกําลังใจบางทีเค้าทํางานเค้าไม่มีโต๊ะนั่งบางทีก็
แออัด ที่แออัดนี่มีเยอะในการบริหารงานของท่าน ท่านดูสิ้นโต๊ะเก้าอ้ีแล้วก็ต้องดูให้
ทั่วถึงหน่อย เหมือนเรื่องงบประมาณเมื่อกี้เพ่ือสมาชิกเค้าพยายามหาทางออกให้ได้
ใช้จ่ายกันครับ โครงการเน้นหน่อยบริหารงานต้องเน้นเรื่องโครงการครับท่านนายก 
ผมเห็นแล้วว่าวิธีการท่านรองปลัดฯ ก็ต้องช่วยดูด้วยการโอนงบประมาณในลักษณะ
อย่างนี้ เวลาเราไปแข่งขันกับเพ่ือนในหลักการบริหารเราโดนตัดแต้ม เราจะไม่ได้
รางวัลอะไรกับเพ่ือนเขาหรอก นี่คุยในหลักความเป็นจริงนะครับยังไงท่านรองปลัดฯ 



๒๙ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ก็ต้องช่วยดูด้วยท่านดูแลเรื่องของคนท่ีมาใหม่ผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่าเค้าลําบาก แต่ก็
อยากเน้นให้ดูทั่วถึงหน่อยโครงการใหญ่ๆจี้หน่อยยังมีอีกหลายโครงการมากครับที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดีกว่าครับบางทีท่านประธานฯ 
ทําหน้าที่ใหม่ๆท่านช่วยจี้หน่อย โครงการใหม่ๆที่ชาวบ้านต้องการฝากบอกท่าน
ผู้บริหารให้เร่งดําเนินการหน่อย ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ําผมเน้นไปเลยของบึงขุน
ทะเล ๒๕ ล้าน ผ่านงบประมาณไปแล้วครับ ฝากท่านนายกฯด้วยว่าในการ
บริหารงานช่วยดูเร่งโครงการใหญ่ๆ หน่อยครับขอบคุณมาก 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามเพ่ิมเติมครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลฯนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(กองวิชาการและแผนงาน)กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและ
แผนงาน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง  

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและ
แผนงาน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทจ์ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

   ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักการคลัง) 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นายเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
สํานักการคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง  
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 



๓๐ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

   หมวดค่าวัสดุ 
   ประเภท วัสดุเชื้อเพลิง   ตั้งไว้      ๕๐๐,๐๐๐ บาท    
คงเหลือ     ๒๑๙,๔๖๒.๘๐ บาท    จึงขอโอนลดจํานวน      ๘๓,๕๐๐.- บาท 
 
  โอนไปเป็น 
  ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
   งาน บริหารงานคลัง  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
  - โต๊ะทํางาน ขนาด  กว้าง ๑๒๐ x ยาว ๖๐ x สูง ๗๕  เซนติเมตร   
จํานวน ๑ ตัว  เป็นเงิน  ๔,๕๐๐.- บาท   
  - เก้าอ้ีบุหนัง มีล้อเลื่อน   จํานวน ๔ ตัว  เป็นเงิน   ๙,๐๐๐.- บาท  
  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  
๒๔,๐๐๐ BTU  จํานวน ๒ เครื่อง      เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐ บาท 
   รวมโอนเพ่ิมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๓,๕๐๐.- บาท  

    เหตุผล 

 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักการคลังเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ ในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน ขนาดกว้าง ๑๒๐ x ยาว 
๖๐ x สูง ๗๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท เก้าอ้ีบุหนัง มี
ล้อเลื่อน จํานวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๙,๐๐๐.- บาท เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ๒๔,๐๐๐ BTU จํานวน ๒ เครื่องเป็นเงิน  
๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๓,๕๐๐.-บาท (แปดหมื่นสามพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน) 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามนัย หมวด 
๔ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป   

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามเพ่ิมเติมครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลฯนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(สํานักการคลัง) กรุณายกมือครับ 
  



๓๑ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการคลัง)                  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๒๑ เสียง  งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการคลัง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิ ก สภ า เทศบาลฯท่ า น ใด  ต้ อ งก า รจ ะสอบถาม ใน เ รื่ อ ง ใ ด                           
เชิญท่านประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 
 

นายประจักษ์ หนูแกล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายประจักษ์               
หนูแกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมจะสอบถามเรื่องท่อระบายน้ําซอยศรีวิชัย ๑๗ 
ด้านหลังต่อศรีวิชัย ๒๑ ซอย๕ ผมพูดในสภาแห่งนี้หลายครั้งแล้วชาวบ้านก็สอบถาม
ผมมาผมก็ตอบเขาไม่ถูกครับว่าเมื่อไหร่จะดําเนินการให้เขาน้ําท่วมบ้านเขาครับ บ้าน
หลังปลายซอยศรีวิชัย ๒๑ ซอย ๕ ฝากท่านประธานฯ ด้วยครับนานแล้วซอยนี้เดือน
ร้อนหลายปีแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอเชิญนายสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ 

นายสากล เพชรมีศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
เทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน กระผมนายสากล เพชรมีศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมได้รับเรื่องจากชาวบ้านมาสองสามเรื่องที่จะฝากไปยัง
ผู้บริหาร 
           เรื่องแรก ชาวบ้านชาวบางกุ้งฝากขอบคุณผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ลาดยางถนนกาญจนวิถี ๒๓ ผู้ที่ใช้ถนนเส้นนั้นก็ขอขอบคุณมายังทุกๆท่านที่
เกี่ยวข้อง 
 เรื่องที่ ๒ ขอขอบคุณมาด้วยเช่นกัน เรื่องสัญญาณไฟจราจร ตรงแยก               
โฉลกรัฐช่วงค่ายอ.ส.ก็ขอว่างบประมาณก็ผ่านไปแล้วผมว่าเดือนตุลาคม ขอให้
ผู้บริหารเร่งดําเนินการ เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุทุกวัน 
 เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องเก่าคูระบายน้ําซอยท่าทรายเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองหน้า
โรงพยาบาลค่ายฯ ตอนนี้ไมท่ราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วขอฝากผู้บริหารด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

   



๓๒ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
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นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ประธานสภาเทศบาล 

 ครับเชิญท่านณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ ครับเชิญครับ  

นายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ ครับผมก็อยากจะสอบถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึง
ผู้บริหารฯ นะครับว่าถนนประชารัฐนะครับ ประชารัฐหลังซีออสนะครับ ตอนนี้ติด
ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ทําไมช้าจังเลยครับ นะครับก็ยังไงให้ช่างผู้ควบคุมไปเร่งรัด
ด้วยนะครับ และถนนกาญจนวิถี ๓๗ นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับพอใกล้จะเสร็จ
แล้วครับให้ช่างไปสํารวจเรื่องลาดยางให้ด้วยนะครับช่วยเร่งด้วยนะครับเพราะว่า
ตอนนี้กินฝุ่นบอบแล้วครับ บ้านผมอยู่ตรงนั้นพอดี ผมไม่เท่าไหร่ครับชาวบ้านตอนนี้
เริ่มขึ้นมาเป็นร้อยละแรกๆ ผมก็คุมอยู่ครับแต่พักหลังเริ่มแล้วเพราะฝุ่นเยอะนะครับ
ฝุ่นเยอะ ถ้ายังไงแล้วเวลาผู้รับเหมาทําวางท่อระบายน้ําเสร็จก็ขอให้ช่างนะครับช่วย
เร่งรัดนะครับเวลาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลาดยางนะครับเรื่องขั้นตอนนะครับ ขอให้
เร็วๆหน่อยนะครับ อย่าให้ช้านะครับ ยังไงผู้บริหารช่วยติดตามด้วยนะครับเพราะว่า
ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าถนน
ประชารัฐติดขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่านนัฐพงษ์ฯ ครับ เชิญครับ  

นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมณัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมมีเรื่องฝากไปยังท่านประธานฯถึงท่าน
นายกฯ นะครับว่าบริเวณแยกนะครับถนนพ่อขุนทะเล ตรงสี่แยกโรงเรียนตํารวจภูธร 
๘  ลักษณะแยกแยกนี้นะครับท่านนายกฯ นึกภาพไปด้วยนะครับท่านนายกฯสี่แยก
ตรงนี้ลักษณะคือสี่แยกมีกําแพงถ้ารถออกจากทางวัดสมหวัง กําแพงด้านซ้ายจะเป็น
สถานฝึกพินิจมีป้อมตํารวจอยู่ ด้านขวามือจะเป็นรั้วของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๘ อีกด้านหนึ่งก็เป็นรั้วของที่พักของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ รถชนครับ
ทุกวันท่านนายกฯ นะครับ ผมฝากด้วยท่านนายกฯ ล่าสุดก็มีการชนตายเกิดขึ้นครับ
ท่านนายกฯ ตรงเคสตรงนี้นะครับ ๑ ผมขอนะคับ ให้ท่านผู้บริหารฯ ช่วยส่ง
เจ้าหน้าที่ไปสํารวจได้ดําเนินการด้วย ขอแสงสว่างบนสี่แยกไฟแดงนะครับเพราะมัน
มืด ๒ เวลารถออกจะออกออกจากซอยถนนทางมาจากวัดสมหวังเวลามองไป
ด้านขวาจะมองไม่เห็นรถ เพราะว่าตรงนั้นจะมีศูนย์บริการหน่วยประชาชนของป้อม
ตํารวจของบึงขุนทะเลอยู่ รถจอดบังชาวบ้านมองไม่เห็นครับประจําเลยครับ ผม
อยากให้ทางเทศบาลเราไปขีดขาวแดงต้องหน้าป้อมครับ เพ่ือไม่ให้จอดรถ เพราะมัน
อยู่ตรงใกล้สี่แยกพอดีครับเพ่ือให้เวลารถชาวบ้านออกจากซอยมา จะได้มองเห็นนะ
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ครับ ฝากท่านนายกฯ ด้วยนะครับ ผมก็ถามท่าน ผมก็ถามชาวบ้านแล้วทําไมมันชน
บ่อย เขาบอกว่าเวลาเห็นเขามองไม่เห็นรถ เพราะมันเป็นมีกําแพงสองด้าน พอหลุด
ออกมาจากซอยก็เจอรถเลยนะครับ ฝากท่านนายกฯด้วยว่าช่วยดําเนินการแก้ไขครับ
ว่าจะไปตีเส้นเป็นเส้นทึบให้ระวังกันด้วยครับ เพราะอุบัติเหตุทุกวันครับ ล่าสุดนะ
ครับ ก็เสียชีวิตหลายท่านแล้ว แต่ยังต้องให้นายกฯ ช่วยเร่งดําเนินการแก้ไขอย่าง
ด่วนนะครับท่านนายกฯ ขอบคุณมากครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ประธานสภาเทศบาล 

 เชิญท่านจรวย คงท่าเรือครับ เชิญครับ  

 นายจรวย คงท่าเรือ 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ กระผมจรวย คงท่าเรือ สมาชิก
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ครับ พอดีผมขอฝากพอดีชาวบ้านที่สี่แยก รพช. ครับ พอดี
มันจะมีเสาป้ายอยู่ป้ายหนึ่งเกือบถึงกลางถนน อยากให้ผู้บริหารฯ ช่วยดําเนินการให้
หน่อยครับ เพราะว่าประชาชนกลัวจะชนเอาเสาป้ายนั้นน่ะครับ เพราะว่าผมเห็นแล้ว
ทางเทศบาลฯ เอาแต่ไปกั้นอย่างเดียวผมว่าถ้าถ้าจะเอาออกก็คงจะไม่ยากครับ 
เพราะว่าเท่าแต่เขาไม่ทําเองอ่ะครับ ผมว่าตรงนี้มันเป็นอันตรายของประชาชนนะ
ครับ ผมว่าน่าจะเอาออกให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ประธานสภาเทศบาล 

 ครับ เชิญท่านหัสชัยครับ เชิญครับ  

 นายหัสชัย เรืองนุ้ย 
 สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพนะครับ ผมหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับ อันแรกนะครับก็ขอสนับสนุนน้องตี๋นะครับ เรื่อง
เกี่ยวกับสี่แยกที่ซอยไปวัดสมหวังนะครับ เพราะพอดีวันนั้นที่เจอกับหัวหน้าป้อมนะ
ครับ หัวหน้าป้อมก็บอกว่าช่วยขอแสงสว่างเพ่ิมนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นไป
ได้อาจจะต้องขอจากศูนย์ฝึกให้ตัดมุมตรงนั้นหน่อย เพ่ือที่จะให้รถที่ออกมาจากวัด
สมหวัง หรือว่ามาจากท่าโรงช้างจะได้เห็นรถที่มาจากทางขุนทะเลนะครับ ตรงนั้น
ฝากนะครับ พอดีหัวหน้าป้อม ร้อยตํารวจเอกบุญเจือฯ เขาฝากมานะครับ แต่ผมไม่มี
โอกาสได้พูดพอดีวันนี้น้องณัฐพงษ์ นะครับได้พูดมาก็ขอสนับสนุนตัวนี้ให้นายกฯ รีบ
ช่วยตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ผมตามเรื่องครับ เรื่องของเสียงรําคาญ เหตุรําคาญจาก
ร้านอาหารนะครับ ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับ ท่านนายกฯ ครับแล้วก็เมื่อครู่ลุง
สากล นะครับก็บอกมาทางด้านลุงสากล ก็ดังเหลือเกิน ตี ๒ ตี ๓ ยังไม่ปิดเลย วันนั้น
ข้างบ้านผมเหมือนกันประมาณตี ๒ ตี ๓ ก็ไม่ปิดเลยนายกฯ ปกติมันก็ถ้าเป็น
ร้านอาหารจําพวกนี้ เที่ยงคืนก็ต้องปิดแล้วครับนายกฯ ถ้าเขาคิดจะทําธุรกิจที่ถูกต้อง
เขาจะต้องทําห้องที่ปิด ที่ไม่ให้เสียงออกมาข้างนอกกับท่านนายกๆ นะครับ หรือถ้า
ไม่งั้นก็ท่านนายกฯ ให้ทางด้านส่วนของการควบคุมอาคารเข้าไปตรวจสอบสักทีก็ได้
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ครบั ว่าให้ทํายังไงนะครับเสียงที่จะออกมาเป็นเหตุรําคาญให้กับชาวบ้าน จะได้ลดลง 
หน้าเทศบาลฯ ก็เหมือนกันครับท่านนายกฯ นะครับ มีคนเขาบอกว่าหน้าบ้านยังทํา
ไม่ได้เลย แล้วที่อ่ืนจะทําได้ยังไง แต่ว่าของลุงสากลฯ นะครับที่เขาร้องเรียนมาเยอะ
จริงๆ นะครับท่านนายกฯ ครับดัง ลุงสากลฯ ดังไหมครับ ดังครับ เสียงตอบรับเลย 
ได้ยินสบายเลยครับนายกฯ ครับ ครับตอนนี้พอดีก็ได้โอกาสครับท่านนายกฯ ครับ 
เอาตลาดร่วมกับนี้เลยร้านอาหารไปเลยครับ เอาตลาดร่วมกับร้านอาหารไปเลยครับ 
ให้จังหวัดทหารบกจัดการไปเลย ได้รวบยอดทีเดียวเลยนะครับ เสียงดังมากครับ
นายกฯ ครับ ก็มีน้องเจ้าหน้าที่การสํานักการสาธารณสุขฯ ลงไปหลายครั้งครับ ผมก็
เห็นใจนะครับว่าทางทางหัวหน้าส่วนเขาก็ไปลงไปดู แล้วก็ไปถาม วันนั้นก็ลงไปกับ
ผมด้วยนะครับ แต่อาจจะเป็นขั้นตอนหรือยังไงก็ไม่ทราบ มันก็ล่าช้านะครับ และทาง
น้องเขาลงกับน้อยนะครับ ลงไปตรวจแต่เห็นว่าจะต้องมีส่วนที่มาวัดเรื่องของระดับ
เสียงจากหน่วยงานข้างนอกมาวัดนะครับ แต่ก็ยังเปิดดังมาก แล้วก็เวลาล่วงไป
บางครั้งก็ ตีสอง ตีสาม ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับ ตรงนี้ต้องขอความเห็นใจจากท่าน
นายกฯ นะครับ ว่าจะดําเนินการยังไงนะครับ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมครับ        
เชิญครับ ท่านพรเลิศครับ เชิญครับ  

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านประธานฯ ครับ ผมมาขอท่านนายกฯ ในเรื่องเดิมนะครับ              
ห้องจัดเก็บรายได้นะครับ ผมเข้าไปดูเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่สะดวกเลย เนื่องจากว่ายังมีน้ํา
หยดลงมานะครับ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ถูกสุขลักษณะนะครับ เนื่องจากว่าน้ําที่ลงมา
ฝนไม่ได้ตก แต่กลายเป็นฝนเหลืองนะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งเพ่ือความสะดวก
ของประชาชนในการที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย นะครับ ๒ จุดเท่านั้นเองครับนิด
หน่อยครับท่านนายกฯ ขอบคุณครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 ขอบคุณครับ มีเพ่ือนสมาชิกฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ
ท่านนัฐพงษ์ฯ เชิญครับ  

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมก็อยากฝากอีกเรื่องครับ สืบเนื่อง
จากที่ท่านสมาชิกฯ เรื่องของร้านค้าที่เปิดลักษณะการสร้างความรําคาญให้กั บ
ชาวบ้านนะครับ บางคนก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนนะครับ แต่ก็มีชาวบ้านในละแวกแถว
ท่านหัสชัยฯ ได้พูดมานะครับ เขาก็เอือมกันนะครับ บางบ้านก็ปิดบ้านขายนะท่าน
นายกฯ แต่ผมมีเหตุสงสัยอยู่หนึ่งอย่างท่านนายกฯ ว่าร้านในลักษณะอย่างนี้ครับ 
การก่อนก่อสร้างขอใบอนุญาต อ. ๑ นะครับ ท่านนายกฯ ผมเน้นนะครับ ร้านที่เปิด
ในลักษณะอย่างนี้ครับการก่อสร้างนะครับมันต้องมีที่ทึบเสียง ได้เปิดขออนุญาต



๓๕ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ก่อสร้างมาแล้ว ผมก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยยื่นกระทู้ที ขอดูใบอนุญาต อ. ๑ การก่อสร้าง
ร้านนี้หน่อยครับ ว่าช่างเขตนะครับถ้าอยู่ในที่นี้ก็ฟังด้วยนะครับ เช่นโฉลกรัฐทั้งเส้น
นะครับ ใบอนุญาตใบ อ. ๑ ครับ การขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือเปล่าครับ ถ้าว่า
ไม่ถูกต้องขอให้ท่านไปดําเนินการระงับด้วยครับ หยุดใช้อาคารนะครับ เพราะว่าไม่
นั้นจะเป็นอันตรายครับ บางร้านอาจจะไม่มีความแข็งแรงครับ เดี๋ยวจะเป็นแบบ   
ซานติก้าผับครับท่านนายกฯ ท่านก็จะดังไปด้วยเพราะว่าใบอนุญาตการก่อสร้างเนี่ย
มันสําคัญท่านนายกฯ สร้างผิดออกมาเมื่อท่านเห็นก็ต้องทุบทิ้งแล้ว วันนี้ถ้าสร้างผิด
ใบอนุญาต อ. ๑ บริษัทยักษ์ใหญ่ยังทุบ อันนี้ร้านค้าทุบแน่ท่านนายกฯ ผมและเพ่ือน
สมาชิกฯ พูด ๒ ครั้งแล้ว เขาเดือดร้อนเขานอนไม่หลับ พวกนี้เขาเดือดร้อนความ
จําเป็นเร่งด่วนจริงๆ ยังไงท่านด้วยนะครับท่านบางอย่างนะครับ ท่านต้อง
ปรึกษาหารือครับกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่นั่งเวลาไปงานท่านก็นั่งสนิทชิดเชื้อกันอยู่ 
ถามครับบอกกล่าวครับ บางอย่างต้องขอให้อลุ่มอล่วย เอออย่าเปิดเกินเวลานะ ช่วย
ดูด้วยว่าในเทศบาลในเทศบาลนครสุราษฎร์ครับ ร้านค้าที่เปิดขายแบบปกติ ปิดก่อน
เที่ยงคืนเจ๊งหมดแล้ว แต่ที่ร้านค้าขายปิดหลังเที่ยงคืนอยู่ได้กับทุกร้าน นี่ต้องเรียนให้
ท่านทราบข้อเท็จจริงครับ ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยนะครับว่า เรื่อง
ใบอนุญาตก่อสร้างนะครับ ร้านในเส้นโฉลกรัฐนะครับ ในย่านบันเทิงครับ ว่าช่างเขต
นะครับฝากช่างเขตไว้ ด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ ขอบคุณมาก  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีเพ่ือนสมาชิกสภาเทสบาลฯ ท่านใดที่จะฝากท่านนายกฯ อีกครับ เชิญครับ 
ท่านมนัสวี  แซ่เตี้ยว ขอบคุณครับ  

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  ขอบคุณครับทานประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ           
ที่เคารพนะครับ ผมมนัสวีแซ่เตี้ยวครับ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
ผมก็มีเรื่องฝาท่อน้ํานะครับท่านนายกฯ ตลาดล่างตอนนี้ก็ทําไปครึ่งนึงแล้วนะครับ 
เหลืออีกครึ่งนึงอยากจะให้เร็วหน่อยนะครับ กลางคืนมันเป็นรถไฟดนตรีเลยครับ 
เรื่องที่สองคือการตัดต้นไม้หลังวัดใหม่ครับ ตอนนี้กิ่งไม้มันลงมาปิดแสงไฟแล้วก็
หลอดแอลอีดีบางทีก็ถูกกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ บางทีมันก็จะดับไปครับ มีเป็นบางดวง 
ฝากถึงแยกเทศบาล ๓ ด้วยนะครับ ต้นไทรเริ่มใหญ่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ            
ขอปรึกษานอกรอบนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสันติ นุ้ยเมือง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกบ้าง ถ้าไม่มีผู้ใด ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลฯที่ท่านได้ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน                      
และขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐น.  

 
   



๓๖ 
 

      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามญั สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  
 วันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

(ลงชื่อ)  สุริยะ แช่มศรีรัตน์  ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
  
 (ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
    (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
 
 (ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
 (ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
 (ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
    (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
 
 (ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว  กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑  ได้มีมติรับรองแล้ว  
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    สมัยวสิามัญ  สมัยที่๑  ครั้งที๑่ประจําปี ๒๕๖๑                        
เมื่อวันที ่๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
   ลงชื่อประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                 (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
 
 
 
 
 
 

    พิระพงศ ์ ตรวจ 
  อาทิตยา  ทาน 
  สุภาภรณ์  พิมพ์ 

 

          สําเนาถูกต้อง 
    พิระพงศ์ นาคครื้น 
 (นายพิระพงศ์  นาคครื้น) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


